



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ส่วนอำนวยการ โทร. ๕๑๐๓

ที่ ทส.๑๖๑๐.๑/๑๓๕๖ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง... ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนฯ ทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์ฯ ทุกศูนย์
หัวหน้าโครงการฯ ทุกโครงการ

ด้วยสำนักบริหารกลางได้มีหนังสือ ที่ ทส.๑๖๐๑.๗/๓๔๓๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ แจ้งให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ดำเนินการรวบรวม และกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักของส่วนราชการที่ส่งมา ให้สำนักบริหารกลางทราบภายในกำหนดนั้น

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษพิจารณาแล้ว เพื่อให้การกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้หน่วยงาน ดำเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบดังกล่าว ส่งให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษทราบ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๒๙๒ ต่อ ๕๐๑๑

ที่ ทส.๑๖๐๑.๗/ วส.๓๗ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดลอกแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

สำนักบริหารกลางขอส่งแบบสำรวจบ้านพักราชการของส่วนราชการ และแบบข้อมูลประเภทบ้านพักของส่วนราชการและสถานภาพของบ้านพักจำแนกตามสถานที่ตั้ง มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบที่ส่งมา แล้วรวบรวมส่งให้สำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ทางอีเมล warunee_wa34@hotmail.com เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

นางชนิตทิพย์ วงศ์วิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่

รักษาการหัวหน้าหน่วยงานราชการสำนักบริหารกลาง

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

ORV
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักบริหารกลาง
๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลประเภทบ้านพักของส่วนราชการและสถานภาพของบ้านพัก

ประเภทบ้านพักของส่วนราชการและสถานภาพของบ้านพัก

สถานที่ตั้งบ้านพักราชการ	ประเภทบ้านพักของส่วนราชการและสถานภาพของบ้านพัก																		
	บ้านเดี่ยว				ทาวน์เฮ้าส์				ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว/อาคารพาณิชย์				ห้องชุด/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิชย์						
	จำนวนบ้านพัก	จำนวนห้องพัก	จำนวนผู้พักอาศัย	จำนวนอาคาร	มีถนนที่อาศัยอยู่	ว่างและพักอาศัยได้	ชำรุดหักพังอาศัยไม่ได้	จำนวนผู้พักอาศัย	จำนวนห้องพัก	จำนวนอาคาร	มีถนนที่อาศัยอยู่	ว่างและพักอาศัยได้	ชำรุดหักพังอาศัยไม่ได้	จำนวนผู้พักอาศัย	จำนวนอาคาร	มีถนนที่อาศัยอยู่	ว่างและพักอาศัยได้	ชำรุดหักพังอาศัยไม่ได้	
จังหวัด																			
รวมทั้งสิ้น																			

นายสมชาย ใจดี

๑. บ้านเดี่ยว นายถึง บ้านที่ปลูกอยู่หลังเดียว พร้อมทั้งเรือยนต์ โรงรถ และเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลในครัวเรือนเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

๒. ทาวน์เฮ้าส์ (รวมบ้านแฝดด้วย) หมายถึง ตึกที่ปลูกติดต่อกันตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป โดยมีฟาร่วมกันด้านหนึ่งหรือสองด้านขึ้นไป

อาจเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ตัวตึกอยู่ลึกเข้ามาจากริมถนน มีบริเวณที่ว่างหน้าบ้านอาจใช้เป็นที่จอดรถหรือทำประโยชน์อย่างอื่น

๓. ตึกแถว ห้องแถว เรือนแถว หมายถึง ตึกหรือห้อง หรือเรือนที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ

โดยปลูกติดต่อกันตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป เรียงติดกันเป็นแถว โดยมีฟาร่วมกันด้านหนึ่งหรือสองด้านขึ้นไป อาจจะเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้

๔. ห้องชุด หมายถึง กลุ่มห้องอันเป็นส่วนหนึ่งของอาคารซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ

โดยยกชั้นหรือชั้นเดียวหรือสองชั้นของตึกเป็นของตนเอง เช่น อพาร์ทเมนท์ แฟลต คอนโดมิเนียม แมนชั่น คอนโดเทล ฯ ๓ ฯ

๕. ผู้พักอาศัย หมายถึง ข้าราชการที่พักอาศัย ไม่นับรวมสมาชิกครอบครัวของข้าราชการ